

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาจะได้นำเสนอตามลำดับหัวข้อ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. วิธีดำเนินการศึกษา
3. สรุปผลการศึกษา
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะในการศึกษา

#### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายได้ อายุราชการ
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

#### วิธีดำเนินการศึกษา

##### 1. ประชากร

กลุ่มประชากรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 222 นาย โดยทำการศึกษาทั้งหมด

##### 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง โดยได้รับคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จากนั้นได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 นาย แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง

### 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองในระยะเวลาที่กำหนด ได้แบบสอบถามที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้จำนวน 222 ชุด จากแบบสอบถามจำนวน 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

### 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในการดำเนินการ โดยนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติสำเร็จรูป จากนั้นได้นำเสนอผลการค้นคว้าอิสระในรูปตารางพร้อมอธิบายประกอบเชิงพรรณนาและใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้

4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

### สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 99.1 มีจำนวน 220 นาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 0.9 มีจำนวน 2 นาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71.6 มีจำนวน 159 นาย รองลงมาคืออายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีจำนวน 42 นาย และมีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5 มีจำนวน 21 นาย มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 มีจำนวน 119 นาย รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีจำนวน 84 นาย ระดับอนุปริญญา, ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีจำนวน 10 นาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คิดเป็นร้อยละ 4.1 มีจำนวน 9 นาย ชั้นยศส่วนใหญ่เป็นตำรวจชั้นประทวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.7 มีจำนวน 197 นาย และตำรวจชั้นสัญญาบัตรคิดเป็นร้อยละ 11.3 มีจำนวน 25 นาย มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.4 มีจำนวน 123 นาย รองลงมา คือ รายได้ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีจำนวน 76 นาย และรายได้ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.4 มีจำนวน 23 นาย มีอายุราชการระหว่าง 16 ปีขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64 มีจำนวน 142 นาย รองลงมาคือระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6 มีจำนวน 68 นาย และอายุระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.4 มีจำนวน 12 นาย

การศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.27 และความสนใจทางการเมืองจำแนกตามรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.34 โดยแยกเป็นรายชื่อ 5 อันดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ย 4.47 การเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน ค่าเฉลี่ย 3.75 การติดตามข่าวสารทางการเมืองที่น่าเสนอผ่านสื่อต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.72 การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ค่าเฉลี่ย 3.71 การศึกษาประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 โดยแยกเป็นรายชื่อ 5 อันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรับข่าวสารการเมืองจากโทรทัศน์ ค่าเฉลี่ย 4.13 การรับทราบบทบาทของประชาชนในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ค่าเฉลี่ย 3.57 การรับข่าวสารการเมืองจากหนังสือพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 3.52 การรับข่าวสารการเมืองจากการสนทนากับเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.23 และการรับข่าวการแจกเงินหรือสิ่งของจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ย 3.16 ตามลำดับ อาจเป็นไปได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของกรมมีส่วนร่วมทางการเมือง และสนใจในการติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงทำให้ผลการศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

การศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายได้ อายุราชการ ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.29 และ 3.38 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเพศชาย 3.34 และ 3.19 ส่วนค่าเฉลี่ยเพศหญิง 3.27 และ 3.60 อายุมีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุได้ดังนี้ อายุ 26 – 35 ปี ค่าเฉลี่ย 3.47 อายุ 36 – 45 ปี ค่าเฉลี่ย 3.28 และอายุ 46 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.26 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ตามช่วงอายุมีระดับความสนใจทางการเมือง ดังนี้ อายุ 26 – 35 ปี ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.27 อายุ 36 – 45 ปี ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32 และ 3.18 ส่วนอายุ 46 ปีขึ้นไป ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30 และ 3.20 ระดับการศึกษา มี

ระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ระดับอนุปริญญา,ปวศ. ค่าเฉลี่ย 3.51 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6),ปวช. และระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22 3.21 และ 3.34 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง โดยจำแนกได้ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ค่าเฉลี่ย 3.22 และ 3.21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6),ปวช. ค่าเฉลี่ย 3.25 และ 3.11 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.40 และ 3.22 ชั้นยศมีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 และ 3.28 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ตามชั้นยศ ดังนี้ ชั้นสัญญาบัตร ค่าเฉลี่ย 3.46 และ 3.20 ชั้นประทวน ค่าเฉลี่ย 3.33 และ 3.19 ด้านรายได้ มีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม ดังนี้ รายได้ 10,000 – 15,000 บาท อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.34 รายได้ 15,001 - 20,000 บาท รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป มีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 และ 3.29 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ รายได้ 15,001 – 20,000 บาท ค่าเฉลี่ย 3.28 และ 3.12 ส่วนรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.33 และ 3.21 อายุราชการ มีระดับความสนใจทางการเมืองโดยรวม ดังนี้ อายุราชการ 6 – 10 ปี อายุราชการ 11 – 15 ปี และอายุราชการ 16 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 3.34 และ 3.27 โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ อายุราชการ 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ย 3.24 3.21 อายุราชการ 11 – 15 ปี ค่าเฉลี่ย 3.39 3.25 และอายุราชการ 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.33 3.16 ตามลำดับ

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทางการเมืองอย่างหลากหลาย จำนวน 10 หัวข้อ เรียงความถี่ของข้อเสนอแนะจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบถึงข่าวสารในด้านการเมือง ส่งเสริมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมือง ส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่

คำรวจเกี่ยวกับการวางตัว การเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ และอันดับสุดท้ายให้มีการพัฒนาทางการเมืองไปในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องมีความสนใจทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นจวบจนถึงการเมืองระดับประเทศจึงได้แสดงความกตเวทิตเห็นทางการเมืองได้อย่างกว้างขวาง

## อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระดับความสนใจทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้มีการศึกษาความสนใจทางการเมืองของประชากรกลุ่มต่าง ๆ เช่น การศึกษาวิจัยเรื่องความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง ของ วัลลภ ลำพวย (2535:110) พบว่า ข้าราชการกลุ่มนี้มีความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ในส่วนของความสนใจทางการเมือง พบว่า ข้าราชการกลุ่มนี้มีความสนใจทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการและครอบครัว กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ของ นาวาอากาศโท วิฑูรย์ ขันเจริญ (2547 : 94) พบว่า มีระดับความรู้พื้นฐานทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาจำแนกการศึกษาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในองค์กร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ รับรู้ และฝึกฝนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ในด้านของการติดตามข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

กล่าวโดยสรุป การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์มีความสนใจทางการเมืองและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังนั้น เพราะความสนใจทางการเมืองเกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยตรง

## ข้อเสนอแนะในการศึกษา

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะรายด้าน ดังนี้

#### 1.1 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง

1.1.1 การนำเสนอข่าวสารการเมืองของสื่อมวลชน ต้องทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง เป็นจริง เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข่าวสารจาก โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เป็นส่วนมาก เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น

#### 1.2 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

1.2.1 สถานีตำรวจทุกสถานีตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรสนับสนุน / ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภายในหน่วยงาน มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจทางการเมืองในระดับสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดห้วงระยะเวลาของการรับราชการภายในหน่วยงานนั้น

1.2.2 สถานีตำรวจทุกสถานีตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยภายในหน่วยงาน อาทิเช่น การจัดตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุม และเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2.3 สถานีตำรวจทุกสถานีตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรมีการจัดทำโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความสนใจโดยไม่เป็นทางการ ทั้งทางสื่อ และเข้าไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสนใจทางการเมืองมากยิ่งขึ้น

1.2.4 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานตำรวจอื่น ๆ อีกมากที่มีสภาพแวดล้อมที่ตั้งของหน่วย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไป จึงควรดำเนินการศึกษาในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ เพื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้หาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในการศึกษาความสนใจทางการเมือง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษา เชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการติดตาม  
ข่าวสารทางการเมือง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

2.2 ควรมีการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการติดตาม  
ข่าวสารทางการเมือง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY